

ฉลองก้าวสู่ปีที่ 5 ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ โรงพยาบาลวิภาวดี พร้อมครอบคลุมบริการ 5 ความงาม เพื่อการดูแลผิวพรรณ ตอบสนองผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกวัย



ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ โรงพยาบาลวิภาวดี จัดงาน “Beautiful 5” ฉลองการก้าวสู่ปีที่ 5 ของศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ ผู้ให้บริการความงามและดูแลผิวพรรณระดับมืออาชีพที่มีอัตราการเติบโตธุรกิจความงามอย่างต่อเนื่อง พร้อมชูจุดเด่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ครอบคลุมบริการ 5 ความงามที่ผู้หญิงปรารถนา ทั้งผิวเนียนเรียบ ใบหน้ากระจ่างใส ดูอ่อนวัย ลดหย่อนคล้อย และกระชับสัดส่วน เจาะกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัยที่ต้องการดูแลผิวพรรณให้ดูดีเสมอ

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาทกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “หลังจากเปิดศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์มาครบ 5 ปี พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีการเติบโตกว่าเท่าตัว จากเดิมมีการเปิดให้บริการเฉพาะการดูแลผิวหนังเท่านั้น ขณะที่ภาพรวมของธุรกิจดูแลผิวและความงามมีสถานเสริมความงามเกิดขึ้นจำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในการดูแลตัวเองมากขึ้น ประกอบกับศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ เป็นศูนย์ความงามครบวงจรที่อยู่ในความควบคุมของโรงพยาบาล มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง รวมถึงบุคลากรที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี มีการนำนวัตกรรมการรักษาใหม่ๆ มาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และการบอกต่อแบบปากต่อปาก”

“โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ของเราได้ขยายไปยังกลุ่มนิสิต นักศึกษา กลุ่มผู้ที่ต้องการดูแลผิวพรรณให้อ่อนเยาว์ (อายุ 35 ปีขึ้นไป) และกลุ่มเพศชายอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากทุกเพศทุกวัยล้วนต้องการการดูแลผิวพรรณให้ดูดีเสมอ เพียงแต่อาจไม่กล้า หรือยังไม่มีบริการประเภทใดที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ให้ความมั่นใจในนวัตกรรม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น ทั้งยังมีสถานที่ที่สะดวกสบาย และครบครันสามารถมาใช้บริการอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องแยกกันทำกิจกรรม และเร็วๆ นี้ ทางโรงพยาบาลมีแผนจะขยายอาคาร 4 สู่พื้นที่ใหม่ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า และรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2554” นายชัยสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติม

ที่ผ่านมาทางศูนย์ได้มีการใช้งบลงทุนเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดศูนย์ได้จัดซื้อเครื่องมือใหม่

Fractora™ นวัตกรรมล่าสุดของเทคโนโลยี Fractional RF โดยส่งผ่านพลังงานจากคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ว่ามีความปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพในการสร้างคอลลาเจนใหม่ และจัดเรียงตัวของคอลลาเจนเดิมที่ทำให้สามารถแก้ปัญหาผิวหนังที่หย่อนคล้อยริ้วรอย รวมทั้งปัญหาแผลเป็นที่เกิดจากสิว และ **titeFx™** เทคโนโลยีอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการดูดไขมัน คั้นความเรียบเนียนของผิว ทำให้ผิวกระชับสัดส่วนได้รูปร่างที่สวยงาม ดั่งใจปรารถนา ซึ่งใช้งบลงทุนไปทั้งสิ้น 3,200,000 บาท

ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ โรงพยาบาลวิภาวดี เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าและผิวพรรณทุกส่วน แบบ One Stop Service ด้วยห้องตรวจ 6 ห้องมาตรฐาน ห้องทรีตเมนต์และเลเซอร์มากกว่า 10 ห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังประจำ 8 ท่าน ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย เพื่อผิวอ่อนวัย ใบหน้าขาวใส ไร้ริ้วรอย กับหลากหลายบริการที่มั่นใจ และปลอดภัยด้วยมาตรฐานคุณภาพ อาทิ การรักษาผิวพรรณด้วยกรดผลไม้ AHA Treatment, ฟันฟูผิวหน้าด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้า Lontophoresis, ฟันฟูสภาพผิวหน้าด้วยคลื่นสั้นสะท้อน Phonophoresis, นวัตกรรมเพื่อผิวหน้าสวย ผิวกายเรียบเนียน Microdermabrasion (MD), มาร์คฟันฟูผิว มาร์คหน้าขาวใส/มาร์คสิว, ลดไขมัน ลดเซลลูไลท์ โดยไม่ต้องผ่าตัด, การฉีดสารเติมเต็ม, การฉีดลดรอยเหี่ยวย่น และเลเซอร์